
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 ปัญหาลูกจา้ง  

มตชิน 
(26 พ.ค. 61) 

     - เสนอข่าว กรณีกระทรวงการคลังออกระเบียบหลักเกณฑ์การจ้างงานพนักงานกระทรวงและลูกจ้าง  โดยใช้

จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ทาํให้กลุ่ม รพ.ต่างๆ ออกมาคดัค้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งขึ้นป้ายหน้า รพ. แต่งชุด

ดาํ ผูกริบบิ้นดาํฯลฯ  
     ด้าน รพ.พญาเมง็ราย จ.เชียงราย มกีารแชร์ภาพและข้อความในโลกออนไลน์ถึงกรณี ถูกสั่งให้ปลดป้ายประท้วง 
พร้อมระบุว่า เป็นคาํสั่งจากฝ่ายความมั่นคงที่ให้ปลดป้าย และเชิญตัวผู้อาํนวยการ รพ.พญาเมง็ราย ไปพูดคุยด้วย 

นอกจากนี้  ยังมี รพ.ชาติตระการ   จ.พิษณุโลก กม็ีฝ่ายความมั่นคงเข้าไปใน รพ.ด้วย แต่ไม่ได้สั่งปลดป้าย   และ

ล่าสดุ รพ.บ้านโฮ่ง จ.ลาํพูน กเ็พ่ิงถูกปลดป้ายเช่นกนั 
     ทางด้าน นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวว่า การปลดป้ายที่ รพ.พญาเมง็ราย ไม่ได้เป็นการใช้

กาํลังหรือการบังคับขู่เขญ็จากฝ่ายความมั่นคง วันเกดิเหตุมีเจ้าหน้าที่ รพ.พญาเมง็ราย เข้าใจว่าเป็นลูกจ้างทั่วไป 

อาจเข้าข่ายอยู่ในผู้ที่ได้รับผลกระทบ มาแอบขึ้นป้ายตอนที่ผู้อาํนวยการ รพ.ไม่อยู่ เพราะเป็นช่วงกลางคืน กระทั่งมี

พนักงานห้องฉุกเฉินแจ้งว่า น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารมาแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมอืให้เอาป้ายออกเพราะเกรง

จะไม่เหมาะสม ไม่ได้มีการบังคับหรือขู่เขญ็ หรือเกิดความขัดแย้งกัน อกีทั้งไม่ได้มีการเชิญ ผอ.เจ้าหน้าที่หรือ

บุคคลใดเข้าไปพูดคุย  ต่อมาช่วงเช้านายอาํเภอพญาเมง็รายทราบเรื่องการขึ้นป้าย กม็ีการพูดคุยกับ ผอ.รพ. ว่า

เป็นการรับทราบข้อมูลที่คลาดเคล่ือนพนักงานลูกจ้างอาจสบัสนในข้อมูล ทั้งที่กระทรวงการคลังเว้นระเบยีบดงักล่าว

ให้กบักระทรวงสาธารณสขุ ที่ทาํตามระเบียบเดิมได้ พนักงานส่วนใหญ่จึงเข้าใจและยินยอมที่จะนาํป้ายออกด้วย

ความเตม็ใจ 

     ทางด้าน นพ.สภุัทร  ฮาสวุรรณกจิ ผอ.รพ.จะนะ  จ.สงขลา โพสต์ผ่านเฟซบุก๊ ระบุว่า ทหารมาเย่ียมและบังคับ

ให้ผู้อาํนวยการแพทย์หญิงแห่งโรงพยาบาลพญาเมง็ราย ปลดป้ายแสดงจุดยืนไว้อาลัยกระทรวงการคลังลง เป็นแห่ง

แรกของประเทศไทยที่ถูกสั่งปลดป้าย แถมทราบจาก ผอ.ว่าถูกสั่งให้ทาํบันทกึชี้ แจงด้วย รังแกกนัแบบนี้  มีแต่จะ

ตดิกนัเพ่ิมทุกโรงพยาบาล เมื่อสนัตวิิธใีนการแสดงออกไม่ได้รับการเคารพ เป้าหมาย กทม.คงยากจะหลีกเล่ียง 
      ด้าน นพ.สรลักษณ ์มิ่งไทยสงค ์ผอ.รพ.บางนํา้เปรี้ ยว จ.ฉะเชิงเทรา และประธานชมรมผอ.โรงพยาบาลชุมชน  

ระบุว่า เคยหารือกบัทาง สธ. ซึ่งบอกว่าไม่กระทบ แต่จริงๆ ไม่มีหนังสอืเป็นลายลักษณ์อกัษรและระเบียบเงินบาํรุง  

กไ็ม่แตกต่างจากระเบียบกระทรวงการคลัง เพราะข้อ 10 บอกให้ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

หลังจากนี้จะหารือว่าจะทาํอย่างไรต่อไป และไม่ได้อยากจะไปที่กระทรวงการคลังในวันที่ 1 ม.ิย.นี้   เพราะเรามคีนไข้

ต้องรักษา จึงอยากให้กระทรวงการคลังยกเลิกระเบียบ  และ สธ.ยกเลิกระเบียบเงินบํารุง ข้อ10 
     ด้าน นายโอสถ สวุรรณ์เศวต ประธานสมาพันธส์มาคมลูกจ้างรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) กล่าวว่า  สสลท.

กาํลังตดิตามเรื่องระเบยีบกระทรวงการคลัง เตรียมเข้าหารือกบั สธ.อกีครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ทาํข้อตกลงกบั นพ.ปิ

ยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และท่านรับปากว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร  แต่ทุกคนยังมีความกังวลใจ

อยู่    หากระเบียบนี้มีผลจะทาํให้คนในระบบประมาณ 2 แสนคน หายไปจากระบบการจ้างงาน ซึ่งรวมสายวิชาชีพ 

สหวิชาชีพทั้งหมดแล้ว กจ็ะได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้น เพ่ือความชัดเจนจะเข้าหารือร่วมกันที่ สธ.ในวันที่ 1 
มิถุนายนนี้   ส่วนชมรมแพทย์ชนบทคัดค้านระเบียบกระทรวงการคลัง และจะไปบุกกระทรวงการคลังนั้น  ทาง 

สสลท.คงไม่เข้าร่วม ขอหารือร่วมกบัทาง สธ.ก่อน 
โพสตทู์เดย์  ไทยโพสต ์

(26 พ.ค. 61) 

   - เสนอข่าว นายสทุธริัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง หารือทาํความเข้าใจด่วนกับ นพ.ธวัช  สนุทราจารย์ 

ผู้ ช่วย รมว.สธ. และ  นพ.เจษฎา โชคดาํรงสขุ ปลัด สธ. เพ่ือยุตคิวามเข้าใจที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกบัระเบียบการคลัง

ใหม่ ว่าไม่กระทบกับการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุข   โดยระเบียบได้กาํหนดการว่าจ้าง

พนักงานและลูกจ้างเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1.หน่วยงานที่ได้ทาํการตกลงกบักระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น 
กระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งได้ทาํเรื่องขอการจ้างพนักงานและลูกจ้างแบบ 1 ปี จาํนวน 7,900 คน และแบบ 4 ปี 

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่26-28 พฤษภาคม 2561 
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                                                             สรุปข่าววันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

จาํนวน 3.1หมื่นคน จึงเป็นไม่มีปัญหา      ในส่วนที่ 2 หน่วยงานที่ยังไม่ทาํการตกกบักระทรวงการคลัง แต่มีการ

ว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างไปแล้ว กใ็ห้ว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างดังกล่าวต่อไปจนสิ้นสดุสญัญา ซึ่งกไ็ม่กระทบกบั

การว่าจ้างอยู่ แต่หากจะว่าจ้างในปีต่อไปต้องทาํเรื่องเสนอทาํข้อตกลงกบักระทรวงการคลัง ซึ่งควรทาํเรื่องต่อสญัญา

ก่อนสญัญาเก่าหมด จะได้พิจารณาต่อสญัญาการทาํงานให้ต่อเนื่อง 
      ส่วนเรื่องกการตัดสินใจขึ้ นหรือไม่ขึ้ นเงินเดือน  ไม่ใช่หน้าที่ของกรมบัญชีกลาง เพราะเป็นแค่หน่วยงาน

ปลายทาง ในอนาคตหลังจากที่ลูกจ้างที่ใช้เงินนอกระบบเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลหมดแล้ว อาจจะต้องมีการพิจารณา

ในการขึ้นเงินเดือนที่ความเหมาะสมมากขึ้น โดยปัจจุบันมีกาํลังพลภาครัฐทั้งสิ้น 3 ล้านกว่าคน ในส่วนนี้ รวมถึง

ข้าราชการครูข้าราชการท้องถิ่น และตาํรวจ ขณะที่มีข้าราชการพลเรือนประมาณ 4 แสนคน จึงจาํเป็นที่จะต้องมี

ฐานข้อมูลเพ่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกบัรายได้และการจัดเกบ็ภาษีของรัฐบาลที่มจีาํกดั 

เดลินวิส ์
(27 พ.ค. 61) 

 

     - เสนอข่าว  นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทาํงาน กล่าวว่า ทาง คปค. และเครือข่าย

แรงงานกว่า 20 องค์กร จะมีการหารือร่วมกันถึงกรณีมีลูกจ้างจาํนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างพนักงาน 

หรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง ว่า  ในการประชุม จะ

หารือและขอมติเพ่ือทาํหนังสือยื่นถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ประกาศนโยบายให้ลูกจ้างทั้งหมดในส่วนราชการเข้า

ระบบประกันสงัคม เพราะจะสามารถรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งล่าสดุกาํลังผลักดันร่าง พ.ร.บ.

กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ฉบบัใหม่ มสีทิธทิดแทนต่างๆ มากขึ้น 
   ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีที่สถานพยาบาลในสังกัดสธ. ยังกังวลเรื่องการจ้าง

ลูกจ้างฯ ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่า การจ้างงานของสถานบริการในสงักดั สธ.สามารถดาํเนินการได้ตามเดิม 

ที่เคยปฏบิตักินัมา ถ้าจาํเป็นต้องจ้างคนเกนิกรอบอตัรากาํลังเพราะจาํนวนผู้ป่วยเพ่ิม กท็าํเร่ืองมาที่กระทรวงได้  ถ้า

ไม่เกนิกรอบอตัรากาํลังขั้นสงู ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ อนุมตัไิด้อยู่แล้ว  
     ขณะที่ รศ.สมจิต แดนสแีก้ว กรรมการสภาการพยาบาล และนายกกติตมิศักดิ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า เป็นการดทีี่กระทรวงการคลังจะเข้ามาร่วมตรวจสอบเรื่องการจ้างงาน แต่ที่

ไม่เหน็ด้วยคือการขึ้นเงินเดือนให้กบัลูกจ้าง เพราะกลุ่มนี้ แม้ว่าจะได้เงินเดือนเพียง 12,000 บาท หรือน้อยกว่า

เงินเดอืนปริญญาตรี แต่กย็อมด้วยความหวังว่าจะได้เป็นข้าราชการ อย่างไรกต็าม ระหว่างนี้กค็วรมสีทิธสิวัสดิการที่

ดกีว่านี้  ส่วนเรื่องการเคล่ือนไหวนั้น ขอประเมนิสถานการณก่์อน 

เพจชมรมแพทย์ชนบท  
(28 พ.ค.61) 

  -โพสต์ภาพ Key message ของปลัด สธ. ที่เชิญชวนผู้เกี่ยวข้องประชุมหาข้อห่วงใยเกี่ยวกับการออกระเบียบ

กระทรวงการคลัง โดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชระนุกุลเกยีรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุว่า สิ่งที่ปลัด สธ.ต้องทาํ 

ไม่ใช่การเรียกประชุมชมรมต่างๆ แล้วมาแก้ตัวแทนปลัดกระทรวงการคลัง  ในขณะที่ระเบียบยังอยู่ มัดคอทุก

กระทรวง  ทุกกรม ทุกหน่วยงานรัฐ  ไม่มข้ีอยกเว้นใดๆ สิ่งที่ท่านต้องทาํคอื พา รมว.สธ.ไปบอกกบั นายกรัฐมนตรี  

ให้สั่ง รมว.คลัง ยกเลิกระเบียบนี้   แล้วให้เสนอแก้ไขระเบียบเงินบาํรุง ของกระทรวงสาธารณสขุด้วย ถ้าท่านทาํ

ไม่ได้ ปกป้องไม่ได้ เสนอให้ ปลัด สธ. และ รมว.สธ. แสดงสปิริต ลาออกจากตาํแหน่งก่อนเลย 

  -โพสต์ข้อความ ว่า ไม่เชื่อว่าระเบียบนี้ จะยกเว้นกระทรวงสาธารณสุข การไม่บรรจุพยาบาลวิชาชีพในตาํแหน่ง

ข้าราชการนั้น ถือว่าสาหัสแล้วสาํหรับคนทาํงานพยาบาล การมาออกระเบียบสาํทบัห้ามขึ้นเงินเดือนอัตราจ้างเงิน

นอกงบประมาณอกี ทาํให้หลายคนไม่ขอทนอกีต่อไป อาจถงึคราวล่มสลายรพ.รัฐในที่สดุ 

  -โพสตแ์ถลงการณ ์เครือข่ายชมรมผู้ ป่วยโรคเรื้ อรัง 17 องค์กร  สนับสนุนการเคลื่อนไหวของวิชาชีพสขุภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข นําโดย ชมรมแพทย์ชนบทว่า ระเบียบกระทรวงการคลังฉบับนี้  กระทบต่อผู้ ป่วยและ

ผู้รับบริการของโรงพยาบาลต่างๆโดยตรง   จึงขอเรียกร้องต่อกระทรวงการคลัง จงยกเลิกระเบยีบกระทรวงการคลัง

ฉบับรวบอาํนาจนี้ ในทนัที และหากไม่ยกเลิก ทางชมรมผู้ ป่วยโรคเรื้ อรัง 17 องค์กรจะไปร่วมร้องเรียนความเป็น

ธรรมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 1 มถุินายน 2561 ด้วยอย่างแน่นอน 
  -โพสตภ์าพ รพ.บาเจาะ ขึ้นป้ายดาํ คดัค้านระเบยีบกระทรวงการคลัง 

 บทความ 

ไทยรัฐ  คอลัมน ์
ชกหลังข่าว 

(26 พ.ค. 61) 

     - เสนอบทความ  แม้ ศ.นพ.ปิยะสกลสกล สตัยาทร รมว.สธ. จะไปร่วมประชุมในเวทสีมชัชาอนามยัโลก สมยัที่

71 ที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสฯ  แต่เมื่อรู้ ข่าวกระทรวงการคลังออกระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง

โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ส่อเค้าบานปลาย  โดยเฉพาะบาง รพ. ในสงักดั สธ. ขึ้นป้ายคัดค้าน  

ทางคุณหมอปิยะสกล กใ็ห้สมัภาษณผ่์านระบบวิดีโอคอล ระบุต่อสายด่วนคุยกับ รมช.คลังแล้ว  พร้อมส่ง นพ.ธวัช 
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สนุทราจารย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. และ นพ.เจษฎา โชคดาํรงสขุ ปลัด สธ.จับเข่าคุยต่อผลสรุปคาํสั่งฉบับนี้ ไม่กระทบ สธ.

เพราะทาํระเบยีบข้อตกลงร่วมกนัไปแล้ว  สยบปัญหาเบด็เสรจ็แบบนิ่มๆแต่ฉับไวตรงจุด 

แนวหน้า 
(26 พ.ค. 61) 

  - เสนอบทความ ว่า ระเบียบนี้ ไม่ได้กระทบเฉพาะกระทรวงสาธารณสขุเท่านั้น         แต่กระทบหน่วยงานบริการ

ประชาชนแทบทุกกระทรวง      สมมุตว่ิากรมใดต้องแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน แต่ไม่มบุีคลากร หรือบุคลากรไม่พอ จะเพ่ิม

คนต้องขออนุญาตคลังก่อน กว่าจะได้กเ็ป็นปี ปัญหากจ็ะลุกลามไปมากกว่าเดิม ระเบียบทางการคลัง ควรเปิดช่อง

ให้ส่วนราชการทาํงานได้ 

ข่าวสด คอลัมน์ข่าว

ทะลุคน 
(28 พ.ค.61) 

  -เสนอประวัต ินพ.สภุัทร ฮาสวุรรณกจิ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ ที่โพสตถ์งึ คสช. เกี่ยวกบัระเบยีบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจ้างพนักงานและลูกจ้าง ว่า ประเทศไทย 0.4 ระเบียบใหม่ล่าสุด โรงพยาบาลจะจ้างลูกจ้างสักคน 

เงินเดอืน 7,500 บาท ต้องขออนุญาตถงึกระทรวงการคลัง  ระบุ หากไม่อนุมตั ิลูกจ้างกต็กงาน หรือ  หากอนุมัติก็

ต้องรอ ล่าช้า ยุ่งยาก และแนวโน้ม ไม่อนุมัติกม็ี   เชื่ อว่ากระทรวงการคลังไม่เข้าใจบริบทการทาํงานของ

โรงพยาบาลที่ภาระงานเยอะมาก แต่งบประมาณจ้างน้อย 

 ผลิตภณัฑส์ุขภาพผิดกฎหมาย 

แนวหน้า  คมชัดลึก  

เดลินวิส ์ ข่าวสด   

มตชิน  ไทยรัฐ  

สยามกฬีา 

(26 พ.ค. 61) 

     - เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย  ทรงเมตตา รอง ผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติ  กล่าวว่า ได้มีดารา 3 ราย เข้าพบ

ตามหมายเรียก โดย เคน-ภภูมูิ ได้รีวิวผลิตภัณฑเ์ฟิร์นและเมชโซ่ ขณะเอสเธอร์ได้รีวิวผลิตภัณฑช์ิโนบิ  คลีโอและ

เซรั่มเมชโซ่  ส่วน นัท เนตไอดอล รีวิวผลิตภัณฑเ์มชโซ่ ชิโนบิ  ถึงขณะนี้  มีดารานักแสดงและเนตไอดอล ที่รับรีวิว

สนิค้าเครือเมจิก สกนิ เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว 12 คน เหลืออกี 17 คน ได้นัดหมายมาให้ปากคาํให้เสรจ็

ภายในเดอืนหน้า         ขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากบัใคร ต้องรอผลการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ 

อย.  ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งขอผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพราะผลตรวจ  ถือว่าเป็นหลักฐานสาํคัญที่จะนาํไปสู่การ

ดาํเนินคดกีบัผู้เกี่ยวข้อง คาดจะได้ผลตรวจภายในเดอืนมถุินายนนี้  อกีทั้ง ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลผ่านทางโซ

เชียล เพราะอาจมีดาราอกีประมาณ 20 คน เข้าข่ายอาจจะถูกออกหมายเรียก กรณีรีวิวผลิตภัณฑใ์นเครือเมจิกส

กนิ         
ไทยรัฐ เดลินวิส ์

ข่าวสด มตชิน 

(27 พ.ค. 61) 

 

   -เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รรอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้มีการออกหมายเรียกดารานักแสดง

และเนต็ไอดอลไปแล้วทั้งหมดรวม 29 ราย มาให้ปากคาํแล้ว 13 ราย เหลืออกี 16 ราย อยู่ระหว่างการประสานเข้า

ให้ปากคาํ ซึ่งในวันนี้ออกหมายเรียกเพ่ิมอกี 8 ราย ได้แก่ นายกนัต ์กนัตถาวร, ขวัญ อษุามณ,ี กอล์ฟ พิชญะ, คริส 

หอวัง, ปันปัน สทุตัตา, พ้ิงกี้  สาวิกา, พอร์ช ศรัณย ์และซาร่า นลิน(เอเอฟ) 

     ส่วนความคบืหน้าการดาํเนินคดกีบัผลิตภัณฑล์ดความอ้วนย่ีห้อลีน ที่มสีารไซบูทรามนี ขณะนี้มคีวามคบืหน้าไป

มาก โดยได้ทาํการสบืสวนตั้งแต่ที่ผู้เสยีชีวิตไปซื้อผลิตภัณฑ ์ดงักล่าวในราคากล่องละ 580 บาท ซึ่งราคาเริ่มต้นจาก

ผู้สั่งผลิตมต้ีนทุนกล่องละ 55 บาท ผู้ขายส่งหรือเอเยนตถ้์าสั่ง 5 แสนกล่องจะมต้ีนทุนกล่องละ 99 บาท สั่ง 1 แสน

กล่อง ซึ่งจะสงัเกตได้ว่ากาํไรแต่ละขั้นสงูมากทาํให้เป็นแรงจูงใจให้คนเข้ามาร่วมทาํธุรกจิเป็นจาํนวนมากและมีการ

กระจายสนิค้าอย่างแพร่หลาย ทาํให้มยีอดการใช้ประมาณ 1,800,000 ซองต่อเดือน ซึ่งผลิตภัณฑล์ดนํา้หนักลีนมี

ยอดขายมากกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งเมื่อ 3 วันที่แล้วกลุ่มผู้ขายผลิตภัณฑล์ดนํา้หนักลีนได้มีการไปฉลองยอดขายที่

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แสดงว่าธุรกิจนี้ ประสบความสาํเร็จสูง แต่ว่าส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิตกต้็องแสดงความ

รับผดิชอบ ปัจจุบนัผลิตภัณฑด์งักล่าวไม่มีวางขายในท้องตลาดแล้ว ขณะนี้ทางรัฐบาลเตรียมร่างกฎหมายยกระดับ

ว่าผู้ใดปลอมปนอาหารโดยใช้สารไซบูทรามนีในอาหารเสริมใดๆกต็าม มโีทษจาํคุกถงึ 20 ปี ซึ่งปัจจุบนัมโีทษจาํคุก

แค่ 2 ปีเท่านั้น โดยระหว่างนี้อยู่ในช่วงของการ เตรียมออกกฎหมาย 

ไทยโพสต ์กรงุเทพ

ธรุกจิ คมชัดลึก  
ผู้จัดการรายวัน 

เดลินวิส ์,สยามรัฐ  
(28 พ.ค.61) 

 

  -เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ดาํเนินคดีฉ้อโกงประชาชนกับ

เจ้าของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ผลตรวจผลิตภัณฑใ์นเครือเมจิกสกนิจาก อย. ออกมาแล้ว มีผลต่อคดีอาญา

หลายคดี โดย อย.ระบุความผิดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ในเครือเมจิกสกนิ อาท ิที่ไม่แสดงส่วนประกอบสาํคัญที่เป็น

ภาษาไทย, แสดงสถานที่ผลิตไม่ตรงกบัที่ได้รับอนุญาต, แสดงฉลากอาหารลวงหรือพยายามลวง ผู้ซื้อให้เข้าใจผิดใน

คุณภาพและปริมาณ หรือเร่ืองสถานที่และประเทศที่ผลิต, ชื่อของสารทุกชนิดไม่ตรงกบัที่จดแจ้ง 
    สาํหรับนางวรรณภา ที่ไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก จะต้องออกหมายจับ  ขณะนี้นางวรรณภา ได้

รับประกันตัวในชั้นศาล เมื่อถึงวันให้การต่อศาล ยังไม่มาอีกแสดงว่าหลบหนี ทางศาลต้องสั่งยึดหลักประกัน 

เจ้าหน้าที่ตาํรวจกต้็องตดิตามตวัมาดาํเนินคด ี ส่วนดาราที่รีวิวสนิค้า ทาง อย.ยังไม่สามารถบอกได้ว่า  สารประกอบ

แต่ละชนิด จะส่งผลตามที่โฆษณาหรือไม่ ต้องรอการสอบปากคาํเกี่ยวกบัรายละเอยีดกบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนว่า
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สารประกอบแต่ละชนิดที่ใส่ในเคร่ืองสาํอาง อาหารเสริม จะแสดงผลตามที่โฆษณาหรือไม่ เมื่อได้ผลมาแล้วจะ

วิเคราะห์ได้ว่าดาราจะมคีวามผดิฐานใด 

เดลินวิส ์กรงุเทพธรุกจิ 

สยามรัฐ มตชิน 
(28 พ.ค.61) 

 

  -เสนอข่าว ศูนย์สาํรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เ ปิดเผยผลสาํรวจความ

คิดเหน็ของประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเครื่องหมาย อย." จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,251 

ราย ระหว่างวันที่  21- 22 พ.ค.61 ซึ่งผลการสาํรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.78 จะอ่านเครื่องหมาย

การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของ อย. ในการเลือกซื้ อสนิค้าหรือผลิตภัณฑ์   ส่วนร้อยละ 27.98 จะไม่อ่าน

เครื่องหมาย อย.  เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของ อย. พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 

56.12 ระบุว่า มคีวามเชื่อมั่น เพราะ อย. เป็นองค์กร ที่มีมาตรฐานตรวจสอบความปลอดภัยที่มีมานานแล้ว ส่วน

ร้อยละ 42.21 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่น เพราะ อย. ขาดความเข้มงวดในการตรวจสอบสนิค้า 
      เมื่อถามถงึการให้บุคคลที่มีชื่อเสยีงมาโฆษณาขายสนิค้า มีส่วนช่วยทาํให้ผลิตภัณฑม์ีความน่าเชื่อถือและมีผล

ต่อการตัดสินใจซื้ อหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.71 ระบุว่า มีส่วนช่วย เพราะเป็นที่ยอมรับของคนใน

สงัคม ทาํให้ผลิตภัณฑเ์ป็นที่รู้จัก มคีวามน่าเชื่อถอื ทาํให้เกดิแรงจูงใจ และมคีวามมั่นใจในการเลือกซื้อ ส่วนร้อยละ 

32.93 ระบุว่าไม่มสี่วนช่วย เพราะขึ้นอยู่กบัคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ  
     ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.20 ระบุต้องการให้เพ่ิมมาตรการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังสนิค้าที่ได้รับ

เคร่ืองหมาย อย. รองลงมา ร้อยละ 34.05 ต้องการให้เพ่ิมบทลงโทษที่รุนแรงสาํหรับผู้กระทาํผิด ร้อยละ 33.89 

ต้องการให้เพ่ิมหน่วยงานภาครัฐเข้ามากาํกับดูแลคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละ 32.37 ต้องการให้เพ่ิมมาตรการ

ควบคุมการโฆษณาที่เกินจริง รวมถึงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณา เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอต่อการ

ตรวจสอบมาตรฐานของสนิค้า และเพ่ิมช่องทางในการตรวจสอบเลข อย. 

ข่าวสด  
(27 พ.ค. 61) 

 

   -เสนอรายงานพิเศษ ว่า อย. กสทช. และสถานีโทรทศัน์ มีมติร่วมกนั ตรวจสอบการออกอากาศผลิตภัณฑเ์สริม

อาหารและเคร่ืองสาํอางที่ไม่ผ่านอย. เร่ิมตั้งแต่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา เมื่อพบว่ามีโฆษณาที่ผิดกฎหมาย โฆษณาเกนิจริง 

กสทช.จะสอบถามไปยัง อย. โดย อย.จะตรวจสอบก่อนส่งเร่ืองกลับมาที่สาํนักงาน กสทช. รวมระยะเวลาใช้เวลา 

45-60 วัน ถึงจะสามารถยุติการออกอากาศได้ ในขณะที่โซเชี่ยลมีเดีย เฟซบุ๊ก กูเกิ้ ล และไลน์ มีสาํนักงาน อยู่

ต่างประเทศ ยังไม่สามารถดาํเนินการได้ 

     มีข้อสังเกตว่ายังมีบางผลิตภัณฑ์ ถูกระงับในช่องทีวีดิจิตอล แต่ยังไปปรากฏในโฆษณาทวีีดาวเทยีม และบาง

สถานีไม่ได้ออกอากาศแต่เฉพาะเนื้อหาโฆษณา แต่ทาํเป็นรปูแบบรายการส่งเสริมการขาย 

 

ข่าวสด  ไทยรัฐ  

สยามรัฐ 

(26 พ.ค. 61) 

กินยาลดความอว้นดบั 

  - เสนอข่าว รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สาํโรงเหนือ  จ.สมุทรปราการ เปิดเผยความคืบหน้าคดีนักศึกษาเสยีชีวิต

ปริศนาคาห้องพัก โดยพบยาลดความอ้วนถูกเปิดกนิแล้ว 2 ขวด และขวดนํา้เปล่าจาํนวนมาก ว่า จากการชันสตูร

พลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลการถูกทาํร้ายแต่อย่างใด เชื่อว่าผู้ตายไม่ได้ถูกฆาตกรรม    ส่วนประเดน็ที่พบยาลด

นํา้หนักภายในห้องพักของผู้ตายและจะเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยหรือไม่นั้น  ต้องรอผลชันสูตร จาก

สถาบันนิติเวช รพ.ตาํรวจ ทั้งนี้ ได้ส่งมอบตัวยาลดนํา้หนักให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือตรวจสอบหาสาร

อนัตราย หากพบว่ายาลดนํา้หนักมสี่วนผสมของสารต้องห้าม กจ็ะเรียกผู้จาํหน่ายมาสอบสวนต่อไป 
     สาํหรับยาลดนํา้หนักที่พบในห้องผู้ตายม ี2 ย่ีห้อ ที่มขีายอยู่ตามเวบ็ทั่วไป  จากการสอบสวนเพ่ือนของผู้เสยีชีวิตก็

ไม่ได้บอกว่า ยาลดความอ้วนดงักล่าวซื้อมาจากที่ใด เพราะไม่เคยบอกกนิยาลดความอ้วนอยู่ จึงไม่ทราบ เพียงแต่รู้

ว่ากนินํา้เยอะมาก 

 พาราควอต 

มตชิน 
prachatai.com 
(27 พ.ค. 61) 

 
 

   -เสนอข่าว ผลการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอนัตรายลงมตเิดนิหน้าให้สาร "พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ 

ไกลโฟเซต" ได้ไปต่อ โดยอ้างว่าข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพไม่เพียงพอ แค่จาํกัดการใช้วางมาตรการควบคุม

ภายใน 2 เดือน ส่งผลให้เครือข่ายสนับสนุนสารพิษที่เป็นอนัตรายร้ายแรง 396 องค์กรขู่นัดเคล่ือนไหวชุมนุมย่ืน

หนังสอืต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 มิถุนายน ล่าสุด ประชาคมวิชาการและเครือข่ายนักวิชาการออกสมุดปกขาว 

เรื่อง ข้อเทจ็จริงทางวิทยาศาสตร์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ของสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 3 ชนิด มีผลกระทบต่อ

สขุภาพและสิ่งแวดล้อม : พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยสมุดปกขาวเล่มนี้แสดงข้อมูลทางวิชาการ

โดยการตั้งคาํถามถงึเหตผุลยกเลิก "พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต" กล่าวถึงโทษของสารดังกล่าว อ้าง

เคสที่เกดิขึ้นในต่างประเทศ  

ประชาชาตธิรุกจิ   -เสนอข่าว นายอทุยั นพคุณวงศ์ รองอธบิดกีรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมเตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณา
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ออนไลน ์
(28 พ.ค.61) 

ให้ทาง รมว.เกษตรฯ ออกประกาศกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุอนัตราย เพ่ือควบคุม/กาํกบัการใช้สารเคมี เพ่ือให้

มผีลบงัคบัใช้ทนัท ีสาํหรับแนวทางในการกาํกบัดูแล ได้แก่ 1.กาํหนดสถานที่จาํหน่าย เฉพาะร้านที่ได้รับการรับรอง 

Q shop ซึ่งเกษตรกรต้องขึ้นทะเบยีนแสดงพ้ืนที่ปลูกและชนิดพืชที่ตรงกบัฉลาก 2.กาํหนดคุณสมบัติของผู้ใช้-ผู้รับ

จ้างพ่นสารเคมี (chemical applicator) ต้องเป็นผู้ ได้รับการฝึกอบรม 3.กาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นาํเข้าให้ความรู้

เกี่ยวกบัวัตถุอนัตราย เพ่ือลดอนัตรายและความเสี่ยงจากสารเคม ี 4.กาํหนดให้ผู้ผลิต/นาํเข้า/ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน

ความครอบครอง แจ้งข้อมูลการผลิต นาํเข้า ส่งออกและมีไว้ในการครอบครอง เพ่ือให้ทราบเส้นทางตั้งแต่การ

นาํเข้า จนถงึเกษตรกร  และ 5.กาํหนดองคป์ระกอบ สิ่งเจือปน และฉลาก เพ่ือควบคุม ป้องกนั บรรเทา หรือระงับ

อนัตรายที่เกิดแก่บุคคล สตัว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม เช่น คาํเตือน ระบุไม่ควรใช้ หรือห้ามใช้ในพ้ืนที่เสี่ยง 

อาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 
     นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หากมีการประกาศยกเลิกใช้สารเคมี

เหล่านี้ จะขออาํนาจศาลคุ้มครองชั่วคราว เพ่ือนาํข้อมูลทางวิชาการมาหารือใหม่ โดยให้กระทรวงเกษตรฯ เป็น

เจ้าภาพพิจารณาทบทวน เพราะมีความเชี่ยวชาญมากกว่ากระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งรัฐบาลต้องอุดหนุนเงิน

ชดเชยเกษตรกรที่ต้องแบกรับต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจาก 270-400 เป็น 580-630 ตนั ต่อ 5 ลิตร 
      นายวิทูรย์ เล่ียนจาํรูญ ผอ.มูลนิธชิีววิถี และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช (Thai-Pan) กล่าวว่า ใน

วันที่ 5 ม.ิย.นี้  จะไปย่ืนหนังสอืเพ่ือเรียกร้องให้มกีารทบทวนและชี้ขาดต่อนายกรัฐมนตรีที่ทาํเนียบรัฐบาล เพราะใน

การประชุมคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจากสมาคมการค้า ซึ่งมีคนจากบริษัทสารเคมีดังกล่าวร่วมในกระบวนการ

พิจารณา อาจเข้าข่ายความผดิมาตรา 12 พ.ร.บ.วัตถุอนัตราย ระบุว่า “กรรมการผู้มสี่วนได้เสยีเป็นการส่วนตัวเรื่อง

ใดผู้นั้นไม่มสีทิธอ์อกเสยีงเรื่องนั้น”     ตอนนี้ รัฐบาลต้องตดัสนิใจ ท่านนายกรัฐมนตรีฐานะผู้นาํ ควรพิจารณาความ

ไม่โปร่งใส ผลประโยชน์ทบัซ้อน เรายังแสดงจุดยืนให้แบน เพราะที่ผ่านมาควบคุมยาก ไทยไม่เคยประสบผลสาํเรจ็

เรื่องนี้ เลย 

 กญัชา 

โพสตทู์เดย์  
(28 พ.ค.61) 

  -เสนอบทความ กัญชาถูกกฎหมายในแคลิฟอร์เนีย ว่า เมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา มลรัฐแคลิฟอร์เนียของ

สหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎหมายใหม่ที่เรียกว่า "Proposition 64" อนุญาตให้ร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็น

ทางการ สามารถขายกญัชาเพ่ือการ พักผ่อน (Recreation Use) ให้แก่ผู้ซื้อที่มอีายุ 21 ปีขึ้นไปได้ โดยผู้ซื้อสามารถ

ซื้ อได้คนละไม่เกิน 1 ออนซ์ (28.5 กรัม) ต่อวัน โดยผู้ซื้ อจะต้องนํากัญชาไปเสพหรือบริโภคในที่ส่วนบุคคล 

เท่านั้น  และห้ามขบัขี่ยานพาหนะขณะที่ได้รับอทิธพิลจากการเสพยา และห้ามนาํกญัชาออกนอกมลรัฐ โดยในส่วน

ของผู้ขายนั้น นอกจากจะต้องขอใบอนุญาตและเสยีภาษีในอตัราที่สงูแล้ว ยังห้ามการโฆษณา และห้ามขายในยาม

วิกาล  
    การออกกฎหมายใหม่นี้ทาํให้มลรัฐแคลิฟอร์เนีย กลายเป็นตลาดกญัชาถูกกฎหมายที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยคาด

ว่าธรุกจิกญัชาในแคลิฟอร์เนียจะมมูีลค่าไม่ตํ่ากว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะสร้างรายได้จากภาษีได้ไม่ตํ่า

กว่าปีละ 3,000 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้  แคลิฟอร์เนียเป็นมลรัฐลาํดับที่ 6 ของสหรัฐ ที่ผ่านกฎหมายในลักษณะนี้  ต่อ

จาก อลาสกา โคโลราโด เมน แมสซาชูเซตส ์ออริกอน เวอร์มอนต ์และวอชิงตนั ด.ีซี. 
     อย่างไรกต็าม แม้ว่ากฎหมาย ท้องถิ่นดงักล่าวจะรับรองสถานะการซื้อขายและการเสพกญัชาในพ้ืนที่มลรัฐแล้วก็

ตาม แต่กฎหมายในชาตกิย็ังคงจัดให้กญัชาเป็นสารเสพตดิประเภท 1 (Schedule 1 Narcotic) ซึ่งกาํหนดห้ามการ

ปลูก การครอบครอง และการซื้ อขาย ดังนั้น ธุรกจิกญัชาในแคลิฟอร์เนียจึงประสบปัญหา 2 ประการที่สาํคัญคือ 

(1) ในด้านผู้ทาํธรุกจิเกี่ยวกบักญัชา ธนาคารบางแห่งยังไม่รับรองการทาํธรุกรรมที่เกี่ยวข้องกบักญัชา และ (2) ใน

ด้านผู้เสพและ ผู้บริโภค ลูกจ้างอาจมสีทิธโิดนไล่ออกหากนายจ้างพบว่าเสพกญัชา 

 
มตชิน 

(27 พ.ค. 61) 

 

รบัล่วงละเมิดดญ. 

   - เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสขุภาพจิต กล่าวถงึกรณ ี กลุ่มเดก็ชาย 3 คน อายุ 7 ขวบ 

2 คน และอายุ 10 ขวบ 1 คน ทาํอนาจารและพยายามจับเดก็หญิงอายุ 7 ขวบ กดนํา้เพ่ือฆ่าปิดปาก ว่า อยากให้

สงัคมพิจารณาข้อเทจ็จริงอย่างรอบด้านเชื่อว่ายังมรีายละเอยีดอกีมาก คาํว่าข่มขนื หรือจ้างวาน ล้วนเป็นคาํพูดของ

ผู้ใหญ่ที่นาํมาใส่ในเดก็ อกีทั้งต้องเข้าใจข้อเทจ็จริงเร่ืองสรีระของเดก็ด้วยว่าในเดก็ผู้ชายอวัยวะเพศจะแขง็ตัวเมื่อ

อายุ 12 ปีขึ้นไปหรือเป็นวยัรุ่น ฉะนั้นเดก็ ป.5 จะทาํการข่มขนืได้ต้องมร่ีางกายโตว่าเดก็ทั่วไป สิ่งสาํคญัที่สงัคมควร

ให้ความสนใจจากข่าวนี้  เริ่มแรกหยุดดราม่า พิจารณา ปัญหาเหล่านี้ ต้องมีการแก้ คนก่อความรุนแรงต้องปรับ
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พฤตกิรรม คนถูกกระทาํต้องได้รับการช่วยเหลือ ต้องมีการฝึกให้เดก็รู้จักแก้ปัญหา ฝึกการขอความช่วยเหลือ พ่อ

แม่ต้องรับฟัง อย่ามองเป็นเรื่องของเดก็และไปพูดคุยกับครูประจาํชั้น ร่วมกันฝึกให้เดก็เข้มแขง็  แต่ไม่ใช้ความ

รนุแรงตอบโต้ ส่วนเดก็ที่ก่อความรุนแรง หากทางโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองมา อนัดับแรกพ่อแม่อย่าเข้าข้างปกป้อง

ลูก ยอมรับความจริง และวางแผนแก้ไขปรับพฤตกิรรม 

เดลินวิส ์
(27 พ.ค. 61) 

 

    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ต้องตรวจสอบว่าข้อเทจ็จริง

เกดิอะไรขึ้น นอกจากนี้  ในมติเิรื่องเพศเดก็อาจไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กาํลังทาํนั้น ความหมายจรงิๆ คอือะไร เดก็วัยนี้ส่วน

ใหญ่ที่ทาํเร่ืองลักษณะนี้ เป็นเร่ืองของการเลียนแบบพฤติกรรม ทั้งที่ไม่รู้ความหมาย หากพูดถึงกรณี ยุวอาชญากร

ทั่วไป นอกจากกรณเีดก็ก่ออาชญากรรมโดยการลอกเลียนพฤติกรรมโดยไม่รู้ความหมายแล้ว ยังพบว่าเดก็ก่อเหตุ

เพราะถูกชักจูงให้ทาํเรื่องที่ผิด ๆ ทั้งนี้  ถ้าดูตัวเลขสถิติจากสถานพินิจฯ พบว่าเดก็และเยาวชนกระทาํความผิด

เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเยาวชน อายุ 12-18 ปี ส่วนเดก็ที่อายุตํ่ากว่า 12 ปี โดยเฉพาะอายุตํ่ากว่า 

10 ปี นั้นมีน้อยมาก และส่วนใหญ่เกดิขึ้นเพราะไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่ทาํลงไป และมีบางส่วนถูกหลอกให้

กระทาํผดิ เช่น ถูกหลอกเป็นเดก็เดนิยาเสพตดิ 

 โทรป่วน 1669 

เดลินวิส ์มตชิน  
เอม็ทูเอฟ  

ผู้จัดการออนไลน ์
(28 พ.ค.61) 

  -เสนอข่าว น.ส.สภุลักษณ ์ชารีพัด พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ รพ.ขอนแก่น 

อ.เมืองขอนแก่น แจ้งความ สภ.เมืองขอนแก่น ถูกคนโทรเข้ามาสายด่วน 1669 เพ่ือก่อกวนตั้งแต่วันที่ 23-26 

พ.ค. รวมแล้วเกอืบ 1,000 ครั้ง เผยว่า โทรมาบอกแค่ว่า "อยากได้สามี" แล้วกก็ดตัดสายทิ้งไป นอกจากนี้  ได้ลอง

ทาํการบนัทกึประวัตใินระบบการตดิต่อสื่อสารทางไลน์ พบว่า โชว์รปูขึ้นเป็นผู้หญิงชื่อ "หน่อย" จึงตัดสนิใจเข้าแจ้ง

ความ ให้ตดิตามบุคคลในภาพดงักล่าวมาดาํเนินคดี 

 

ไทยรัฐ , 
มตชินออนไลน ์

(28 พ.ค. 61) 

พ.ร.บ.สถาบนัพระบรมราชชนก 

  -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. ให้สมัภาษณ์ว่า สธ. ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราช

ชนก พ.ศ.... เพ่ือขอจัดตั้งสถาบนัพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสงักดั สธ. เพ่ือให้การผลิต

กาํลังคนด้านสาธารณสขุมคีวามสอดคล้องกบัแผนของกระทรวงมคีวามพร้อม โดยเบื้องต้นจะเปิดสอน 2 คณะ คือ 

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ขณะนี้  ครม. มีมติอนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ แล้ว อยู่

ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิพิจารณาเพ่ือออกเป็นกฎหมาย

ต่อไป เมื่อ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้สถาบันพระบรมราชชนก จะมีสถานะเป็นนิติบุคคล และเป็นสถาบันอุดมศึกษา

เฉพาะทางที่มอีสิระทางวิชาการ 

 วคัซีนไขห้วดัใหญ่ 

โพสตทู์เดย์ เดลนิิวส ์

แนวหน้า  
ผู้จัดการออนไลน ์
(28 พ.ค.61) 

ไทยรัฐ 

(27 พ.ค. 61) 

 

  -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช.เตรียมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสทิธกิารรักษา จาํนวน 3.5 ล้านโดส  เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ิย.-31 ส.ค.นี้   เพ่ือป้องกนัการ

แพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ ครอบคลุมสายพันธุแ์พร่ระบาดตามคาํแนะนาํองคก์ารอนามยัโลก  ทั้งนี้ วัคซีนดงักล่าว เป็น

วัคซีนผลิตจากเชื้ อตาย 3 สายพันธุ์ ได้ผลดี ไม่มีปัญหากลายพันธุแ์ละมีความปลอดภัย ใช้ในประเทศไทยมากว่า 

10 ปีแล้ว ทั้งคุ้มค่ากว่าวัคซีน 4 สายพันธุ์ ที่เพ่ิงมีการให้บริการฉีดในภาคเอกชน โดยเพ่ิมสายพันธุ์ชนิด B/
วิคตอเรีย ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่าพบน้อยที่สดุ มีความชุกเพียงร้อยละ 5 ดังนั้นในด้านประสทิธภิาพความ

ครอบคลุมระหว่างวัคซีน 3 สายพันธุแ์ละ 4 สายพันธุ ์ทางการแพทย์ถือว่ามีความใกล้เคียง ไม่จาํเป็นต้องใช้วัคซีน 

4 สายพันธุ ์ที่มรีาคาสงูกว่า 2-3 เท่า  จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนฟรีที่สถานบริการใกล้บ้านได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ิย.

นี้ เป็นต้นไป 

 

สยามรัฐ 

(26 พ.ค. 61) 

เดลินวิส ์

(27 พ.ค. 61) 

โรคพษิสุนขับา้ 
   -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดกีรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคพิษสนุัขบ้า กล่าวว่า  จากผลการสาํรวจพบประชาชน

กว่าร้อยละ 50 คดิว่าเมื่อถูกสนุัขกดั / ข่วน / เลีย หรือเกดิแผลเลก็น้อยจะไม่เป็นอะไร จึงไม่ไปพบแพทย์ ทาํให้ใน

ปี 2561 นี้พบผู้ เสียชีวิตในไทยแล้ว 9 ราย จาก 9 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ , สงขลา, ตรัง, นครราชสีมา, 

ประจวบคีรีขันธ์, บุรีรัมย์, พัทลุง, หนองคาย และยโสธร ซึ่งผู้เสยีชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ถูกสนุัขหรือแมวข่วน กดั 

แล้ว ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า  กรมควบคุมโรค และเครือข่าย ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ กรม

อนามัย กรมปศุสัตว์ สาํนักงานเขตบางเขน และเครือข่ายมหา วิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย 



                                                             สรุปข่าววันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

(THOHUN) จึงจัดกจิกรรมรณรงคข์ึ้นเพ่ือให้เกดิความตระหนัก สร้างการรับรู้ เกี่ยวกบัโรคพิษสนุัขบ้าอย่างถูกต้อง 

ยึดหลัก "คาถา 5 ย"  

ไทยรัฐ  คอลัมน ์

สมาร์ทไลฟ์ 

(26 พ.ค. 61) 

   - เสนอบทความ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  กล่าวว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้สนับสนุน

โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกนัโรคพิษสนุัขบ้า โดยมอบหมายให้ ดร.ณรงค์ นิทศัน์พัฒนา สงักดัศูนย์วิจัย

และพัฒนาวัคซีน สถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ทบทวนข้อมูลและนาํเสนอแนวคิดในการวิจัย

พัฒนาวัคซีนป้องกนัโรคพิษสนุัขบ้าทั้งในคนและในสตัว์     ในระยะยาวจะทาํให้ประเทศไทยมีวัคซีนป้องกนัโรคพิษ

สุนัขบ้าใช้ในคนและสัตว์อย่างเพียงพอ  ลดการนําเข้าจากต่างประเทศเป็นการยกระดับศักยภาพด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศในภาพรวม ทาํให้สามารถผลิตวัคซีนชนิดอื่นและยาชีวภาพจากเซลล์เพาะเลี้ ยงได้อกี

หลายชนิดทาํให้มั่นใจได้ว่าในอนาคตคนไทยจะห่างไกลจากโรคที่ป้องกนัได้ด้วยวัคซีน ทั้งในภาวะปกติและภาวะ

ฉุกเฉิน 

 

สวท. สาํนักข่าวไทย 

โพสตทู์เดย์ สยามรัฐ 
(28 พ.ค.61) 

เช้ือไวรสันิปาห ์

  -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้ อ

ไวรัสนิปาห์ที่มกีารระบาดในอนิเดยีว่า พบผู้เสยีชีวิต 10 ราย ยืนยันไทยยังไม่มผีู้ป่วย และด้วย สธ. ออกประกาศให้

เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือยกระดับเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หากพบผู้ ป่วย

จะต้องรายงานโดยเรว็ไม่เกนิ 3 ชั่วโมง และควบคุมไม่ให้แพร่ระบาด 

 

สวท. สาํนักข่าวไทย 

(28 พ.ค.61) 

ไวรสัอีโบลา 

  -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา 

องค์การอนามัยโลกประกาศว่าพบการระบาดรอบใหม่ ของโรคติดเชื้ อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

คองโก พบผู้ป่วยทั้งหมดที่สงสยัติดเชื้ อ 34 คน ในจาํนวนนี้มีผู้เสยีชีวิต 18 คน และมีผลยืนยันการติดเชื้ อแล้ว 2 

คน ทั้งนี้  แม้จะยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดมาถึงประเทศไทย   แต่เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ กรมวิทย์ฯ ได้

เตรียมพร้อมการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการด้วยเทคนิคทางอณุชีววิทยาที่มีความไวและความจาํเพาะสงู ที่

สามารถทราบผลได้เรว็ภายใน 6 ชม. 

เดลินวิส ์

(26 พ.ค. 61) 
   - เสนอข่าว นายจุฬา สขุมานพ ผอ.สาํนักงานการบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามใน

ประกาศเร่ืองแนวทางปฏบิตัสิาํหรับบุคคลที่จะเดนิทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดของโรคอโีบล่า จึงขอแจ้งเตือน

บุคคลที่มคีวามจาํเป็นต้องเดนิทางไปยังสาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก  รวมไปถึงประเทศข้างเคียงอกี 9 ประเทศ 

ให้ติดตามคาํแนะนาํขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) และ WHO อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้

ผู้ดาํเนินการเดนิอากาศแจ้งแนวทางปฏบิตัดิงักล่าวให้ผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ประจาํอากาศยานทราบ และกาํชับให้

เจ้าหน้าที่ประจาํอากาศยานประกาศเพ่ิมเติมบนอากาศยานให้ ผู้โดยสารได้รับทราบโดยทั่วกนัด้วย อย่างไรกต็าม

การระบาดของโรคในประเทศคองโก จนถงึวันที่ 15 พ.ค.61 มผีู้เสยีชีวิต 44 คน 

 

สวท. 
(28 พ.ค.61) 

ตรวจเยีย่ม ตชด.บา้นดอยแสง 

  -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดาํรงสขุ ปลัด สธ. ลงพ้ืนที่ จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจเย่ียมศูนย์การเรียน ตชด.บ้านดอย

แสง โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และโครงการพัฒนาตาม

พระราชดาํริสมเดจ็พระเทพฯ ด้านการพัฒนาเดก็และเยาวชน ในการป้องกันโรคมาลาเรียและหนอนพยาธิ ตาม

มาตรฐาน มาตรการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จ.แม่ฮ่องสอน ได้แก่ ค้นหาผู้ ป่วย เน้นการคัดกรองเชิงรุก รายงาน 

สอบสวนโรค และตอบโต้ให้ทนัท่วงท/ีเพ่ิมการเข้าถงึการบริการอย่างรวดเรว็/เฝ้าระวังควบคุมโรคในกลุ่มประชากร

เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ/สนับสนุนให้ประชาชนใช้มุ้งชุบสารเคมีและพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างเพ่ือยับย้ังการ

แพร่ระบาด และสร้างความร่วมมอืทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และประชาสงัคม 

 

แนวหน้า คมชัดลึก 

(28 พ.ค.61) 

ตรวจเช้ือไขก้าฬหลงัแอ่น 

  -เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย อธบิดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทย์ฯ นาํวิธกีารตรวจหาสาร

พันธกุรรม ของเชื้อแบคทเีรียก่อโรค (PCR) มาตรวจยืนยันเชื้ อไข้กาฬหลังแอ่นได้ภายใน 1 วัน และ ผลการตรวจ

ยังพบสายพันธุใ์นประเทศไทยที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกนั ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพ

ห้อง ปฏบิตักิาร เพ่ือรองรับปัญหาโรคตดิต่อ ร้ายแรงและสนับสนุนด้านสาธารณสขุได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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ไทยรัฐ 
สวท. สยามรัฐ 

(26 พ.ค. 61) 

 

วนังดสูบบุหร่ีโลก2561 

     -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้กาํหนดให้วันที่ 

31 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันงดสบูบุหร่ีโลก โดยในปี 61 ได้กาํหนดประเดน็การรณรงค์ว่า บุหร่ีตัวร้ายทาํลายหัวใจ 

ทั้งนี้  สถานการณก์ารสบูบุหร่ีในปัจจุบันประมาณการว่าในปี 68 จะมีผู้สบูบุหร่ีเพ่ิมขึ้นมากกว่า 1,600 ล้านคน ซึ่ง

บุหร่ีเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพทั้งในระดับบุคคล สังคม และประเทศชาติ เป็นสาเหตุของโรคเรื้ อรังในหลาย

ระบบ เช่น ระบบทางเดนิหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจในทุก 1 นาท ีจะมีผู้เสยีชีวิตจากการสบูบุหร่ีประมาณ 

6-7 คน องคก์ารอนามยัโลกคาดการณว่์าระหว่างปี 63-73 จะมีการสญูเสยีประชากรก่อนวัยอนัควรถึง 100 ล้าน

คน และประเทศต่างๆ ต้องแบกรับภาระประชานที่เจบ็ป่วย พิการ หรือเสยีชีวิตมากขึ้น จึงต้องมีมาตรการควบคุม

การบริโภคยาสบูที่มปีระสทิธภิาพ 

 

เดลินวิส ์
(26 พ.ค. 61) 

แนะรบัมือพฤติกรรมกา้วรา้วของลูก 
     - เสนอบทความ พญ.ถริพร ตั้งจิตตพิร จิตแพทย์เดก็และวัยรุ่น สถาบันสขุภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี แนะนาํ

วิธรีับมือเมื่อลูกหลานมีพฤติกรรมก้าวร้าว เมื่อจะให้ลูกหยุดเล่นสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต   คือ 1. ยอมรับอารมณ์

ความรู้ สึกของลูก   2. สอนวิธีจัดการอารมณ์ที่พ่อแม่ยอมรับ พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของการแสดงออกทาง

อารมณ์ โดยต้องไม่หงุดหงิด ดุ ว่าลูก สามารถมีอารมณ์ที่สงบ หนักแน่น ในการสอนลูก  3.คาํสั่งของพ่อแม่

ศักดิ์สทิธิ์ นั่นคือ ถ้าถึงเวลาให้หยุดเล่น คือหยุดเล่น ไม่ว่าลูกจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา  ลูกกไ็ม่ได้เล่นต่อ  

4. ชมเชยลูกเมื่อลูกสามารถหยุดการเล่น และควบคุมอารมณต์นเองได้    5. เมื่อเดก็มพีฤตกิรรมก้าวร้าว พ่อแม่ต้อง

คอยมองไม่ให้เดก็ทาํร้ายตนเอง ทาํร้ายคนอื่นและทาํลายข้าวของ       6. พ่อแม่ต้องกาํหนดกฎในการใช้ให้ชัดเจน มี

การเตอืนลูกเมื่อใกล้หมดเวลา เพ่ือให้ลูกเตรียมตวัเตรียมใจก่อนจะหยุดเล่น  มวีิธลีงโทษเมื่อใช้เกนิเวลาที่กาํหนดที่

ทาํให้เดก็ได้เรียนรู้ผลของการเล่นเกนิเวลา เช่น งดดูทวีี หักค่าขนม หรือทาํงานบ้านเพ่ิม เป็นต้น 7. หมั่นฝึกวินัยลูก

ในด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย 

 

เดลินวิส ์

(27 พ.ค. 61) 

 

กรมอนามยัคุมเขม้ความปลอดภยัเยาวชน 

     -เสนอข่าว นายแพทย์ดนัย ธวีันดา รองอธบิดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เพ่ือความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

ของเดก็ ๆ ว่า ผู้ประกอบการโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องตระหนักถึงข้อกาํหนดเบื้ องต้นของอุปกรณ์

เครื่องเล่นสนาม วัสดุการเลือกใช้ และการจัดเตรียมพ้ืนสนามเดก็เล่น และรายละเอียดย่อยของอุปกรณ์ปีนป่าย 

อปุกรณเ์คล่ือนไหว ชิงช้า กระดานลื่น และเครื่องเล่นชุดรวม รวมทั้งแนวทางของการติดตั้ง ตรวจสอบ บาํรุงรักษา

เคร่ืองเล่นให้อยู่ในสภาพด ีพร้อมใช้งาน และเร่ืองตู้นํา้ดื่มในโรงเรียน ที่ผ่านมาสาํนักสขุาภิบาลอาหารและนํา้ กรม

อนามยั ได้มกีารเกบ็ตัวอย่างนํา้บริโภคจากโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ ส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการพบว่ามีตู้นํา้ดื่มใน

โรงเรียนหลายแห่งที่คุณภาพไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน พบมีการปนเป้ือนแบคทเีรียมากสดุ ขอแนะนาํให้ผู้ดูแลตู้นํา้

ดื่มในโรงเรียนควรดูแลและทาํความสะอาดให้พร้อมใช้งาน 

 

สยามรัฐ 

(28 พ.ค. 61) 

สถติิผูสู้งอายไุทยลืน่ลม้ 

  -เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสมัฤทธิ์ รองอธบิดกีรมอนามยั เปิดเผยว่า จากสถติพิบผู้สงูอายุไทยตั้งแต่ 60 ปีขึ้น

ไป เสยีชีวิตจากการล่ืนล้มและพลัดตกในพ้ืนที่ต่างระดับสงูถึงปีละ 1,600 คน โดยเป็นสาเหตุหลักการตายอนัดับ

สองในกลุ่มของการบาดเจบ็โดยไม่ตั้งใจ รองจากบาดเจบ็บนท้องถนน และปัญหาที่พบบ่อยของผู้สูงอายุที่ได้รับ

อบุตัเิหต ุคอื กระดูกสะโพกแตก หัก หรืออบุตัเิหตทุางสมอง ทาํให้พิการและอตัราการเสยีชีวิตค่อนข้างสงู  ทั้งนี้  7 

ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 54-60 พบการเสยีชีวิตจากล่ืนล้มและพลัดตกพ้ืนต่างระดับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเฉล่ีย

มากกว่า 800 คน/ปี หรือ 3 คน/วัน ปัญหาคือทรงตัวไม่ดี มีปัญหาสายตา-การได้ยิน ควรเลือกรองเท้ากันลื่น 

บันไดเป็นจุดทาํให้เกดิอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง ขณะห้องนํา้เกดิอุบัติเหตุได้ง่าย ต้องมีราวจับ พ้ืนต้องแห้งและควรมี

ระดบัเสมอกบัพ้ืนภายนอก ไม่ควรอยู่ไกลห้องนอน 

 ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา 

ข่าวสด 
(26 พ.ค. 61) 

     - เสนอข่าว นายสรุชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ       รับหนังสอืจากสมาพันธส์ภา

วิชาชีพ 11 สภา ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความ สภาเภสชักรรม ทนัตแพทยสภา สภา

วิศวกร สภาสถาปนิก สตัวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบาํบัด และสภาวิชาชีพบัญชี นาํโดย นาย

ทศัไนย ไชยแขวง อุปนายกสภาทนายความ เพ่ือเสนอความเห็นต่อร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... และร่าง  
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ....  ซึ่งได้เคยยื่นหนังสือต่อ รมว.ศึกษาธิการและ
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นายกรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า จึงมีความกังวลต่อการบริหารการศึกษาในชั้นอุดมศึกษาตามร่าง  

พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบบั  โดยเฉพาะการห้ามมใิห้สภาวิชาชีพก้าวก่ายการจัดหลักสตูรการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกบัสภา

วิชาชีพ อนัมผีลกระทบต่อมาตรฐานในการผลิตบณัฑติสาขานั้นๆ  หากร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของ

สนช.จะพยายามผลักดันให้มีตัวแทนจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมาธิการด้วย  เพ่ือให้การ

พิจารณาร่างพ.ร.บ.เกดิประโยชน์สงูสดุต่อไป 

 

แนวหน้า 

(26 พ.ค. 61) 

กฎหมายเกี่ยวกบัโทรเวช 

      - เสนอข่าว แพทยสภาได้แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการใช้สื่อสาร สนเทศทางการแพทย์ของผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือโทรเวช (Telemedicine) ซึ่งอาจจะช่วยลดปัญหาความหนาแน่นของจาํนวนผู้ ป่วยใน

สถานพยาบาลของรัฐ ไม่ว่าจะในเขตเมืองหรือต่างจังหวัด ลดเวลาในการเตรียมตัว เดินทาง และรอคอยในการใช้

บริการสุขภาพแต่ละครั้ง  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทาํให้มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับแพทย์ 

บุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการหรือผู้ ป่วย แต่เนื่องจากมีประเดน็ที่ต้องพิจารณาหลากหลาย และมี

หน่วยงานที่มส่ีวนเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทาํให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพ่ือความรอบคอบ  ในระหว่างที่แพทย

สภากาํลังจัดทาํคู่มือและแนวทางการให้คาํปรึกษาทางไกล รวมถึงปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึง

ขอให้แพทย์ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้คาํปรึกษาทางไกลต่างๆ โปรดใช้วิจารณญาณด้วยความรอบคอบ 

 

ไทยรัฐ 
(26 พ.ค. 61) 

เปิดคลินิกหมอครอบครวัหนองโบสถ ์
   - เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 9 ได้เปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองโบสถ์ อ.

นางรอง จ.บุรีรัมย์ พร้อมคณะแพทย์พยาบาล  จนท.สาธารณสขุ และประชาชนกว่า 200คน  โดยอาํเภอนางรองได้

จัดตั้งระบบบริการด้วยคลินิกหมอครอบครัวในปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลินิกหมอครอบครัว

บ้านผกัหวาน คลินิกหมอครอบครัวหนองตาหมู่ คลินิกหมอครอบครัวนางรองดูแลประชากร 34,612 คน และใน

ปีงบประมาณ 2561 ได้เปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองโบสถ์เพ่ิมขึ้นเป็นแห่งที่ 4    ในปี 2560 ที่ผ่านมามี

ผู้รับบริการในคลินิกหมอครอบครัว 3 แห่ง 5,497 คนจาํนวน 17,389 ครั้ง  ส่วนใหญ่เป็นผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง สามารถลดความแออดัในรพ.ได้อย่างมาก  อตัราความพึงพอใจของผู้รับบริการสงูถงึร้อยละ 95 

 เตือนแมงกะพรุน   

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 
ไอ.เอน็.เอน็ 

(21 พ.ค. 61) 

   -เสนอข่าว เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 ที่บริเวณชายหาดบางสกั อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มนีักท่องเที่ยวกว่า 20 ราย ลงไป

เล่นนํา้ ได้ถูกแมงกะพรุนสายบริเวณลําตัว ขา และแขน มีอาการปวดแสบปวดร้อน มีผื่นแดง ทาง จนท. ได้นํา

นํา้ส้มสายชูราดเพ่ือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

เวบ็ไซต ์

siamtodaynews.com 

www.ntbdays.com 

(27 พ.ค. 61) 

 

คุณหมอใจบุญ รกัษาผูป่้วยมะเร็งแก่คนท่ียากจนฟรี ท ามาแลว้กว่า 18 ปี  

    - เสนอข่าว รศ.นพ.อภิณพ จันทร์วิทนั วัย 63 ปี ถือเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเรง็ระดับแถวหน้า

ของเมืองไทย สามารถรักษาได้ทั้งโรคทั่วไปและโรคมะเรง็ หลังจากเป็นอาจารย์สอนนักเรียนแพทย์ที่ ม.สงขลา

นครินทร์นาน 20 ปี หมออภิณพได้ตัดสินใจกลับไปเปิดโรงพยาบาลที่บ้านเกิด อ.แก่งคอย จ.สระบุรีเมื่อ 18 ปีที่

ผ่านมา เหตผุลที่กลับบ้านเกดิ เพ่ือจะได้ดูแลแม่ ขณะเดยีวกนักไ็ด้ทาํตามฝนัที่อยากมีโรงพยาบาลเลก็ๆ สกัแห่ง ที่

มีความพร้อมและทนัสมัยทั้งในแง่เครื่องมือและคุณภาพการรักษา โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม ซึ่งตั้งตามชื่อคุณ

หมอ นอกจากมส่ีวนของอาคารหลักที่ใช้รักษาผู้ป่วยแล้ว ยังมีรีสอร์ทให้ผู้ป่วยและญาติที่ต้องการความสงบและอยู่

กบัธรรมชาต ิได้พักฟ้ืนอกีด้วยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาหาคุณหมอ มักเป็นผู้ป่วยมะเรง็ระยะสดุท้าย ไม่ระยะ 3 กร็ะยะ 

4 และส่วนใหญ่เป็นคนที่ยังอยากรักษาต่อ หลังจากโรงพยาบาลรัฐหยุดการรักษาให้แล้ว ขณะที่ผู้ป่วยอกีจาํนวนไม่

น้อย คือคนที่ยากจน ซึ่งคุณหมอกพ็ร้อมรักษาให้ โดยคุณหมอกล่าวว่า “คนไข้ตอนนี้ ส่วนหนึ่ง ถ้าเราไม่รักษาเขา 

เขากไ็ปรักษาหมอบ้านสมุนไพร กห็นีจากสังคมอีก ถ้าเราปล่อยไว้ บ้านเมืองกไ็ม่พัฒนา จึงดึงคนไข้ที่ไม่รักษา

กลับมารักษาแผนปัจจุบนั ถอืว่าช่วยเพ่ือนมนุษย์ด้วยกนั”   

     สิ่งที่คุณหมอให้ความสาํคญัในการรักษาผู้ป่วยกค็อื ทาํให้ผู้ป่วยหายจากการทรมาน นอกจากนี้  อกีสิ่งหนึ่งที่คุณ

หมอให้ความสาํคญัไม่แพ้กนักค็อื การทาํให้คนไข้ที่ป่วยด้วยโรคมะเรง็ในระยะสดุท้ายหมดห่วง ผู้ป่วยอยากทาํอะไร 

กพ็ยายามจัดให้ สาํหรับผู้ป่วย หรือมคีนใกล้ตวั คนข้างบ้าน หรือคนรู้จักที่ป่วยอยู่สามารถติดต่อขอรับการรักษาได้

ที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล อภิณพเวชกรรม อยู่ที่ 36 ถ.วรส วัสน์ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี18110 tel.036 

246902 เฉพาะวัน จ.-ศ.  
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บุคคลตวัอย่าง “หมอจ๋ิว” 29 ปีกบัการทุ่มเท อุทิศเวลาเพือ่ผูป่้วย 

   -เสนอข่าว นพ.ภักดี สืบนุการณ์ หรือ “หมอจิ๋ว” ผอ.โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชด่านซ้าย ที่ทาํงานทุ่มเท

แรงกายแรงใจให้กับชาวบ้านมาตั้งแต่ปี 2532 รวมเวลา 29 ปี กล่าวว่า หมอทุกแผนกให้ความสาํคัญกับงานที่

ตัวเองทาํอยู่ ให้ความสาํคัญกบัชาวบ้าน หมอทุกคนไม่เคยคิดที่จะเปิดคลินิกเลยแม้แต่น้อย อุทิศเวลาเพ่ือผู้ป่วย

อย่างแท้จริง การที่เปิดคลินิกเป็นเร่ืองดทีี่ช่วยแบ่งเบาภาระ รพ. อย่างในเมอืงใหญ่ถ้าหมอไปเปิดคลินิก ผู้ป่วยนอก 

(OPD) จะล้น ประกอบกบัด่านซ้ายคนน้อย แพทย์กไ็ม่เพียงพอ ถ้าไปเปิดคลินิกแพทย์ที่เหลืออยู่จะเหนื่อย คนไข้ก็

จะลาํบาก อกีอย่างชาวบ้านกไ็ม่ค่อยมเีงิน ประกอบกบั รพ.ด่านซ้ายมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแขง็ ทุกคนยึดหลักว่า 

“เรากนิเงินเดอืนกต้็องทาํหน้าที่ที่รับผดิชอบก่อน” เฉพาะงานในหน้าที่กเ็หนื่อยอยู่แล้ว ไม่มแีรงไปเปิดคลินิก  

 


